



Clinic EdPEX 2013

15 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น.

ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

Baldrige Criteria for Performance Excellent Framework



(ที่มา: คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 2552-2553, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงได้นำเอาเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEX (Education criteria for performance Excellence) มาเป็นกรอบในการบริหารจัดการการศึกษาของอุดมศึกษาไทย โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์การศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้แปลและเรียบเรียงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ (2009-2010 The Baldrige National Quality Program : Education criteria for performance Excellence) โดยมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ จึงได้เข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ได้แก่ (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (3) ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (4) ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (5) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (6) ม.ธรรมศาสตร์ (7) ม.นเรศวร (8) ม.มหิดล (9) ม.ราชภัฏภูเก็ต (10) ม.วลัยลักษณ์ (11) ม.สงขลานครินทร์ (12) ม.อุบลราชธานี (13) ม.เชียงใหม่ (14) ม.แม่โจ้ และ (15) ม.ขอนแก่น



มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดดของคณะและหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2556) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่วิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถยกระดับคุณภาพของคณะและหน่วยงานสู่

ความเป็นเลิศ จึงได้จัดโครงการคลินิกให้คำปรึกษาแก่คณะและหน่วยงาน ตลอดจนผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้**ความรู้**ความเข้าใจแนวทางการนำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของคณะและหน่วยงาน สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้**คำปรึกษา**ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
3. เพื่อ**กระตุ้นและสนับสนุน**ให้คณะและหน่วยงานนำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อ**แลกเปลี่ยนเรียนรู้**ประสบการณ์และกระบวนการพัฒนาคุณภาพระหว่างวิทยาการที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

คณะและหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 (ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.30 น.)

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ศ.นพ.บวรศิลป์ เขาวนชื่น คณะแพทยศาสตร์, ศ.พญ.จามรี อีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์, ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์, รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร คณะเทคนิคการแพทย์, ผศ.ดร.สุภกร กตเวทิน คณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.ศิขรินทร์ สุขโต คณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ อธิเมธาโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ**ความรู้**ความเข้าใจแนวทางการนำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีแนวทางในการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนากลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3. **สนับสนุน**ด้านวิทยากรและเครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. คณะและหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 15 คณะและหน่วยงาน (ในการดำเนินงานปีที่ 1)
2. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80



“ขอเรียนเชิญคณะและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร 40108, 40109, 40110”

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (qakku@kku.ac.th, pawana@kku.ac.th)